

**ĐẢNG ỦY KHỎI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM**

*

Số 311 - CV/ĐU

*V/v phổ biến, quán triệt, triển khai Kết luận
số 05-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Các đảng ủy cơ sở
- Các chi bộ trực thuộc

Ngày 06/12/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kết luận số 05-KL/ĐUK về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ công tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Kết luận.

Đề nghị các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu VPĐU.



ĐẢNG ỦY TTXVN	
ĐẾN	Số đến: 624
	Ngày đến: 06/12/2021

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016
về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội
trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (gọi tắt là Chỉ thị số 03-CT/ĐUK), nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được nâng lên rõ rệt góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối, là kênh quan trọng để Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan Trung ương nắm bắt tâm trạng, tư tưởng, thái độ, nguyện vọng, các ý kiến phản biện của các tầng lớp Nhân dân về các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế và đối với việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa coi trọng đúng mức vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Một số cấp ủy chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội theo yêu cầu. Chất lượng một số cộng tác viên dư luận xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động đội ngũ cộng tác viên chưa thường xuyên. Việc tổ chức điều tra dư luận xã hội ít được triển khai thực hiện. Công tác nắm bắt tình hình dư luận ở nhiều nơi chưa kịp thời, định hướng tư tưởng chưa gắn kết chặt chẽ việc với phân bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh thiếu quyết liệt với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn

biên”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ. Song, qua đánh giá kết quả cho thấy việc ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK thời gian qua là một chủ trương đúng đắn, kịp thời và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Ban Thường vụ yêu cầu cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Kết luận này và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Quán triệt quan điểm đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đảng, trong đó lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội là nòng cốt, nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phù hợp trong tình hình mới. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, khẩn trương xây dựng đề án và thành lập đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Cụ thể, đảng bộ cấp trên cơ sở có từ 15 đến 20 đồng chí, đảng bộ cơ sở có từ 3 đến 5 đồng chí đại diện cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

3. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội, nhất là ứng dụng công nghệ mới trong nắm bắt dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng phản ánh tình hình dư luận, chú trọng hình thức phản ánh dư luận bằng văn bản theo định kỳ và các hình thức báo cáo nhanh khác, như: bằng điện thoại, ứng dụng công nghệ hiện đại đối với những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm. Quan tâm đầy mạnh và nâng cao chất lượng việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua các cuộc điều tra, khảo sát dư luận để nắm rõ hơn, toàn diện và sâu sắc hơn tư tưởng và tâm trạng xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, phức tạp được đông đảo quần chúng Nhân dân quan tâm.

4. Gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin giữa lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp và lực lượng tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo 35 các cấp, nòng cốt là ban tuyên giáo cấp ủy các cấp.

5. Hằng năm, cấp ủy xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp điều tra, nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; tổ chức đánh giá, tổng kết công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế; kịp thời khen thưởng, động viên đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng và đột xuất theo yêu cầu, các tổ dư luận xã hội các đảng ủy trực thuộc báo cáo tình hình dư luận xã hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình dư luận xã hội của Đảng bộ Khối.

6. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đảng ủy trực triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/ĐUK và Kết luận này.

- Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 03-CT/ĐUK và Kết luận này. / *Chu*

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo),
- Viện Nghiên cứu DLXH, BTGTW,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK,
- Các ban, đơn vị ĐUK,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các đ/c cộng tác viên DLXH cấp ĐUK,
- Lưu VP, BTG. *uu*

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



***Lại Xuân Lâm**